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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 

วันที ่11 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

ผู้เข้าประชุม   14   คน         
1. นายวัลลภ คุณสัตย์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
2. นายสมร มูลเพ็ญ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
3. นายไชยา ลอยหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 5 
4. นางสาวยุภาพร สุขเกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 13 
5. นายประวิทย์ คุณวุฒิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 11 
6. นายสามารถ สมานพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 9 
7. นายถาวร มีสัตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 1 
8. นายธนดล อินทะรังษี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 8 
9. นายปิยะวัช มีสัตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 3 
10. นายนิวัฒน์ ทากุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 4 
11. นายพิพัฒน์ ศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 7 
12. นายบุญมา มาลาอุตม์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 10 
13. นายอดิพร รักษาศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 2 
14. นายธนิต เสียงใส เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน 
 1. นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 2. นายณัฐวุฒิ สายสะอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 3. นายณัฐพล ศิริคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 4. นายอุบล กุลวงศ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 5. นายภาณุวัฒน์ โสค าภา ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 6. นางจริยา พรมหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 7. นางสาวอณัฐชาฎา บุดดีวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 8. นางสาวฐิติพร อุดมลาภ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 9. นายยอดเพชร พรมหล่อ ผู้อ านวยการกองช่าง 
 10. นางสาวชุติกาญจน์ สายจันดา นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
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 11. นางสาวกนิษฐา ภาณะรมย์ คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานโครงการ อพ.สธ. 
 12. นางสาวรุ่งรัตน์ สายสุด คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
 13. นางสาววิไลวรรณ สมบูรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 14. นางสาวพัชนีย์ มูลเพ็ญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 15. นางกีรติกุล ธรรมสาร  คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานกิจการสภา 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.   

-เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายธนิต  เสียงใส เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรียนเชิญนายวัลลภ คุณสัตย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยจุดธูปเทียนบูชา                 
พระรัตนตรัยและไหว้พระพร้อมกัน 

นายธนิต  เสียงใส 
(เลขานุการสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สร้างถ่อน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ดังนี้ 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เรื่อง เรียกสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี             

พ.ศ.2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เห็นชอบให้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
2565 เริ่มสมัยประชุมวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป มีระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 
2565  ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นั้น 

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย มีเรื่องพิจารณาในวงงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จึงอาศัยอ านาจตามความ ในข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 11 
สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายวัลลภ  คุณสัตย์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ลงนาม 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -ตามที่ได้มีการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย               

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะมีวาระการประชุมวาระที่ 1 เรื่อง ประธาน
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา คือวันที่ 3 
สิงหาคม 2565  วาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา ซึ่งจะเป็นการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 ขั้นอภิปราย และขั้นลงมติ  และ
ในวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ ซึ่งองค์ประชุมก็ได้มาครบแล้ว ขอเปิดการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยทุกท่าน ที่ได้เข้า

ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรด้านหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม               
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ท่านปลัดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
ส ารวจเครื่องมือจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และการแก้ไขปัญหาร่องระบายน้ าหมู่ที่ 13
ขอเชิญครับ 

นายธนิต เสียงใส 
(ปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
ได้รับแจ้งจากอ าเภอหัวตะพานว่าให้ด าเนินการส ารวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือ
ทางการเกษตรจากเกษตรกรทุกกลุ่มในท้องที่ ที่ขาดแคลนอย่างทั่วถึง โดยยึดหลักความเหมาะสม
เท่าที่จ าเป็นสอดคล้องกับความต้องการและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของเกษตรกร  ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จึงขอความร่วมมือท่านได้ส ารวจว่าในหมู่บ้านของท่าน              
มีกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนเครื่องมือทางการเกษตรหรือไม่ และให้รายงานตามแบบรายงาน                 
ที่ได้แจกจ่ายให้แก่ท่านไปแล้ว เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จะได้รายงานให้อ าเภอ
หัวตะพานทราบต่อไป และเรื่องที่ไปแก้ไขปัญหาการก่อสร้างร่องระบายน้ า หมู่ที่ 13 ได้ข้อยุติว่า
ให้ก่อสร้างร่องระบายน้ าของหมู่ 13 ให้โดยการเปลี่ยนแปลงผังบริเวณแต่ปริมาณงานความกว้าง
ความยาวเท่าเดิมโดยให้ร่องน้ าอยู่ในเขตของพ้ืนที่หมู่ที่ 13 ไม่ให้เอาน้ ามาลงร่องระบาย                 
ของ หมู่ที่ 3 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)   -ถือว่าเป็นข่าวดีส าหรับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรต่างๆ ก็ให้ไปส ารวจความ

ต้องการเข้ามาและน าส่ง อบต.สร้างถ่อน้อยเพ่ือรายงานขอรับการสนับสนุนต่อไป มีท่านใดมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับการส ารวจเครื่องมือการเกษตรหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะได้เข้าวาระอ่ืนต่อไป 

ที่ประชุม    -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   -รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 
นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) - ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เลขานุการสภา ก็ได้จัดพิมพ์และ
แจกจ่ายให้แก่สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ก็ขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมว่ามีข้อความผิด ตกหล่นหรือไม่อย่างไร ก็ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ือจะเพ่ิมเติมและ
แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
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นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ถ้าหากว่าไม่มีท่านสงสัย หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม

แล้ว ผมก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ 
มติที่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อทราบ 
3.1  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ             

พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 
สิงหาคม 2565 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -ในวาระเพ่ือทราบนี้ ไม่ทราบว่าคณะผู้บริหารมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ 
(นายก อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิม              
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง         
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งในวันที่ 12 
สิงหาคม 2565 จะมีกิจกรรมที่ส าคัญๆ คือ อ าเภอหัวตะพาน ได้ก าหนดจัดกิจกรรม คือ ในช่วง
เช้าจะมีพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดบ้านเก่าบ่อ และตอนเย็นจะมีพิธีถวาย              
เครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคม
อ าเภอหัวตะพาน ในการนี้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก ซึ่งเป็นที่ท่านเคยเสด็จมา
เยือนพ่ีน้องชาวต าบลสร้างถ่อน้อย ก็ได้ก าหนดจัดกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ และกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาต าบลสร้างถ่อน้อย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว การแต่งกายชุดจิตอาสา
พระราชทาน หรือท่านใดไม่มีก็ใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้าน
สร้างถ่อนอก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -ก็ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยทุกคน              

เข้าร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ                
พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา                   
12 สิงหาคม 2565 ที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก การแต่งกายชุ ดจิตอาสา
พระราชทาน ถ้าหากไม่มีก็ใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
4.1 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ขั้นอภิปราย 

นายวัลลภ คุณสัตย ์
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2566 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ไปแล้วนั้น ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่รับค าแปร
ญัตติจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ตั้งแต่วันที่ 5 -7 สิงหาคม 2565 
เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานผลการประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

นายสามารถ สมานพงษ์ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
-ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้พิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุม
คัดเลือกประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ  เมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ซึ่งประกอบด้วย 

1. นายสามารถ สมานพงษ์  ส.อบต.หมู่ 9 เป็นประธานกรรมการ 
2. นายนิวัฒน์ ทากุ  ส.อบต.หมู่ 4 เป็นกรรมการ  
3. นายธนดล อินทะรังษี หมู่ 8 เป็นกรรมการและเลขานุการ 
เมื่อได้รับค าสั่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เลขที่ 

4/2565  จึงได้มาปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรับค าแปรญัตติจากสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เริ่มใน
วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. ของทุกวัน  
ผลปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย มายื่น               
ค าขอแปรญัตติแต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติได้มาประชุมกัน ในวันที่ 
8 สิงหาคม 2565  ในส่วนรายละเอียดรายงานการประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะขอเรียนเชิญ นายธนดล อินทะรังษี  
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติได้น าเรียนต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ทราบต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 
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นายธนดล  อินทะรังษี 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่ างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 
คณะกรรมการแปรญัตติ ผมจึงขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ              
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ดังนี้ 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2566 วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565   
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  

ผู้เข้าประชุม 3 คน 
1. นายสามารถ สมานพงษ์  ประธานกรรมการแปรญัตติ 
2. นายนิวัฒน์ ทากุ  กรรมการ 
3. นายธนดล อินทะรังษี  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม   13  คน 
    1. นายณัฐวุฒิ สายสะอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
    2. นายณัฐพล ศิริคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
    3. นายธนิต เสียงใส ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
    4. นายภาณุวัฒน์ โสค าภา ผูอ้ านวยการกองการศึกษา 
    5. นางสาวฐิติพร อุดมลาภ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
    6. นายสมชาย ต้นเชื้อ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
    7. นางจริยา พรมหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    8. นายยอดเพชร พรมหล่อ ผู้อ านวยการกองช่าง 
    9. นางวิไลวรรณ ลุนพรม นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
    10. นางสาวชุติกาญจน์ สายจันดา นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
    11. นายเชวงศักดิ์ พุทโธ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    12. นางสาวอณัฐชาฎา บุดดีวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
    13. นางกีรติกุล ธรรมสาร คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานกิจการสภา 
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เริ่มประชุม เวลา  09.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายธนิต เสียงใส  
(ปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย)  เรียนประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี 2566 ตามท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  
 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  

ประจ าปี  2565 ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน และ
คณะกรรมการดังกล่าวได้มาประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว เพื่อด าเนินการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2566 ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้กล่าวเปิด
ประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ต่อไป 

ระเบียบวารที่ 1 เรื่อง ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

(นายสามารถ สมานพงษ์)   
ประธานกรรมการแปรญัตต ิ   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้มีมติคัดเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการแปร
ญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที่รับค าแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย
แล้ว  

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายสามารถ สมานพงษ์ 
(ประธานกรรมการแปรญัตติ)  -ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมคัดเลือกกันเอง เพ่ือคัดเลือก

ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 
หลังจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเสร็จสิ้น ก็ขอให้ทุก
ท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีผิดตกตรงไหนหรือไม่ถ้าหากไม่มีก็
ขอให้รับรองรายงานการประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง เพื่อทราบ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 
4.1 คณะกรรมการแปรญัตติ ด าเนินการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(นายสามารถ สมานพงษ์)   
ประธานกรรมการ   -สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้ก าหนดระยะเวลา 

เสนอค าแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่  สภาอบต.สร้างถ่อน้อย            
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 3 
สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ดังนั้นคณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที่
รับค าแปรญัตติภายในเวลาที่สภา อบต.สร้างถ่อน้อย ก าหนด ตั้งแต่วันที่ 5 - 7 
สิงหาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา อบต.สร้างถ่อน้อยท่านใดมายื่นค า
แปรญัตติ จึงได้หารือกันว่าจะด าเนินการอย่างไร ที่ประชุมเห็นว่าควรที่จะ
ซักถามในประเด็นที่ยังสงสัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เพ่ือจะ
ได้น ามาแจ้งให้สภา อบต. สร้างถ่อน้อยทราบ และอยากให้หัวหน้าส่วนทุกกอง
เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังปัญหาและสอบถามรายละเอียดโครงการเกี่ยวกับ
แผนงานต่างๆ ในข้อบัญญัติว่างบประมาณแต่ละกองเพียงพอหรือไม่ในวันนี้ด้วย 
เชิญคณะกรรมการซักถามผู้เข้าร่วมประชุม และในส่วนของรายจ่ายประจ า
เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ซึ่งผมรับ
ราชการมากว่า 40 ปี เข้าใจดีว่างบรายจ่ายประจ าของบุคลากรเป็นงบที่ต้อง
เอาใจใส่เป็นพิเศษ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ก็จะขอเรียนถาม
ผู้อ านวยการกอง ส่วนงานต่างๆ ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือไม่ที่จะ
ให้ช่วยเหลือ ซึ่งในปีงบประมาณต่อไปก็จะได้น าเสนอผู้บริหารให้ว่าในส่วนที่
ต้องให้บริการประชาชนโดยเฉพาะกองช่างมีภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี ซึ่ งมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการสาธารณะ ในส่วนของค่าใช้สอย รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการบริการประชาชน ก็จะขอเรียน
ถามในบางประเด็น ก็ให้กรรมการได้สอบถามผู้อ านวยการกอง ส่วนงาน หรือ
คณะผู้บริหารเชิญครับ 

นายนิวัฒน์ ทากุ 
(กรรมการ)    -เรียนคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ 

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับงบประมาณท่ีตั้งมานั้นผมได้ดูซึ่งบางรายการได้
ตั้งไว้ เช่น เงินเดือนก็ได้ตั้งเผื่อเอาไว้ เพราะว่าเงินเดือนมีขึ้นมีลง ส่วนมากก็จะ
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ขึ้น ก็จะท าให้รายจ่ายเพ่ิมขึ้นในรายจ่ายอ่ืนๆ ก็ถือว่ามีความเหมาะสม ผมก็ขอ
น าเรียนแค่นี้ก่อน 

นายธนดล อินทะรังษี 
(เลขานุการ)    -เรียนคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ 

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของผมได้ตรวจดูแล้วเรื่องของงบประมาณ
ต่างๆ ก็เหมือนกับท่านประธาน และอาจารย์นิวัฒน์ได้กล่าวไว้แล้ว ก็เห็นว่ามี
ความเหมาะสม ไม่ได้มีข้อสงสัยที่ตั้งไว้ก็มีความจ าเป็นและเหมาะสมดีแล้ว 

นายสามารถ สมานพงษ์ 
(ประธานกรรมการ)   -ในส่วนของตัวผมเอง อยากจะเรียนถามเพ่ือท าความเข้าใจ ไม่ได้มี 

อคติ หรือคิดเป็นอย่างอ่ืน เนื่องจากเป็นคนใหม่ในวงการงบประมาณ ก็อยาก
เรียนถามเมื่อสภารับร่างแล้ว ผมก็ได้ไปศึกษารายละเอียดดูทุกหน้าจนมาถึงงบ
กลางที่ตั้งไว้ 18,411,400 บาท พอมาดูงบพัฒนามีเพียง 2,000,000 บาท
กว่าๆ ซึ่งเป็นงบลงทุนที่ต้องดูแลทั้ง 13 หมู่บ้าน พอดูสัดส่วนของงบกลางกับ
งบพัฒนาแล้วมีผลต่างๆ ประมาณ 8-9 แต่พออ่านรายละเอียดแล้วถึงเข้าใจว่าง
บกลาง จะมีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งเมื่อรวมๆ แล้วก็
ประมาณ 17 ล้าน ซึ่งเข้าใจว่างบกลางเป็นงบที่ตั้งไว้โดยไม่มีกิจกรรมหรือ
โครงการ แต่ความเป็นจริงคือมีโครงการ มีกิจกรรม ตัวชี้วัดตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยไว้แล้วก็เลยไม่ซักถามเกี่ยวกับงบกลาง แต่มีประเด็นหนึ่งคือ 
กิจการประปา ในหมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกจดมาตรวัดน้ าและดูแลกิจการประปาหมู่บ้าน ซึ่งมีบ้านใหม่
พัฒนา หมู่ 10 ที่ค่าจ้างเพียง 1,700 บาท หมู่บ้านอ่ืนๆ 3,300 บาท ในแต่
ละหมู่บ้านจะมีผู้จดมาตรวัดน้ า หมู่ละ 1 คน แต่บ้านหนองไหล หมู่ 6,8 ซึ่ง
เป็น 2 หมู่ แต่มีคนดูแลพียงคนเดียว จะเป็นภาระกับผู้น าในระดับหมู่บ้าน
หรือไม่ มีข้อแตกต่างกัน 2 ประเด็นที่อยากเรียนสอบถาม 

นายณัฐวุฒิ  สายสะอาด 
(รองนายก อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เรียนประธานกรรมการแปรญัตติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผมได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เข้า
ร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ก็ตามที่ท่านประธานกรรมการได้กล่าวมานั้น ถ้าเป็น
ท่านอ่ืนก็คงจะสอบถามเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ แต่ อบต. สร้างถ่อน้อย เรา
ถือว่าโชคดีท่ีท่านอาจารย์ทั้งสองท่านได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภา อบต. และเข้าใจ
ในระบบราชการเป็นอย่างดี ท่านได้ตระหนักถึงรายจ่ายประจ าก็ขอเรียนชี้แจง
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เกี่ยวกับประเด็นประปาหมู่บ้าน ดังนี้ ระบบประปาหมู่บ้านของเราเป็นระบบ
การจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแล จดมาตรวัดน้ า ซึ่งจะดูจากรายได้ของแต่ละ
หมู่บ้านเข้ามาเป็นเกณฑ์ในการจ้าง อย่างเช่นบ้านใหม่พัฒนาเป็นหมู่บ้านเล็กก็
คงไม่ได้ท างานมากเหมือนหมู่บ้านใหญ่ หมู่บ้านอ่ืนที่มีผู้ดูแล 2 คนก็เนื่องจาก
เป็นหมู่บ้านใหญ่ ทางคณะผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ถ้าหากผลการด าเนิน
กิจการประปา มีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึนก็จะได้พิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนให้ตามความ
เหมาะสมต่อไป และอีกประการหนึ่งประปาต าบลสร้างถ่อน้อย ได้ด าเนินกิจการ
มานานพอสมควรซึ่งอาจจะมีท่อประปารั่วซึม ซึ่งก็จะได้มีการตรวจสอบกัน
อย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบประปาให้ดีขึ้น 
ในปีต่อๆ ปีก็จะท าให้มีความสมดุลมากกว่านี้ 

นายสามารถ สมานพงษ์ 
(ประธานกรรมการ)  -ขอบคุณรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยที่ให้ความ

กระจ่างในประเด็นที่ถาม ทางคณะกรรมการมีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ ก็ขอให้หัวหน้าส่วนราชการกล่าวถึงงานที่ปฏิบัติเนื่องจากคณะกรรมการ
ก็เข้ามาท างานใหม่ ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเท่าไหร่ก็ขอให้
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในปีหน้าฟ้าใหม่ก็จะได้น าเรียนคณะผู้บริหารได้
รับทราบในประเด็นที่ยังขาดตกบกพร่อง  

นายธนิต เสียงใส 
(ปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เรียนประธานแปรญัตติและกรรมการทุกท่าน เกี่ยวกับการดูแลประปา

หมู่บ้าน ขณะนี้ก็เข้ามาอยู่ในความดูแลของ อบต.สร้างถ่อน้อยจ านวน 9 
หมู่บ้าน ที่เหลือก็มีบ้านสร้างถ่อนอก หมู่ 1,11 บ้านค าข่า  หมู่ 4 และบ้าน               
คึมน้อย หมู่ 5 ที่ยังดูแลบริหารจัดการกันเอง สาเหตุที่โอนเข้ามาอยู่ในความ
ดู แลของ  อบต .ก็ คื อปัญหาการซ่ อมแซมระบบประปา  ซึ่ ง ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยก็สามารถให้รับโอนได้ ซึ่งรายละเอียดหลักเกณฑ์นั้นท่าน
รองนายกได้ตอบข้อซักถามไปแล้วนั้น เกิดจากรายได้ เกิดจากจ านวนมิเตอร์ว่า
มากน้อยเพียงใด แต่ละบ้านไม่เท่ากัน เอาสัดส่วนนี้มาเป็นฐานค านวณค่าจ้าง
เหมาบริการ รายจ่ายกิจการประปา อบต.เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนค่าไฟฟ้า
ส าหรับกิจการประปา ค่าผู้ดูแลระบบ ค่าซ่อมแซมกองช่างเป็นผู้ดูแลในการ
ซ่อมแซม ตอนนี้ ส.อบต.ทุกหมู่บ้านได้เข้ามาช่วยเหลืออ านวยความสะดวก ต้อง
ขอบคุณเวลามาท่อน้ าแตก กิ่งไม้พาดสายไฟ ก็ได้อ านวยความสะดวก ผู้ที่มี
บทบาทในส่วนนี้คือ กองช่าง ผู้ช่วยช่างประปา ช่างไฟฟ้า ในการดูแลเพราะเรา
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มีรถกระเช้า รายได้ส่วนหนึ่งยอมรับว่ามาจากกิจการประปา ถ้าเราสามารถเก็บ
ค่าน้ าได้เต็มที่ และลดการลักลอบใช้น้ าประปา จะท าให้รายได้เราเพ่ิมขึ้น ถ้า
รายได้เพ่ิมเราจะสามารถเพ่ิมค่าตอบแทนได้ ขณะนี้บางปีงบประมาณเข้าไม่ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ในส่วนของงบกลางที่ปรากฏงบประมาณที่เยอะ ตามที่
คณะกรรมการได้สอบถามเข้ามานั้น เพราะงบเป็นที่รัฐบาลส่วนกลางโอนเข้ามา
เป็นรายจ่ายสวัสดิการของประชาชนจึงท าให้รายการงบกลางมียอดเยอะ 
งบประมาณพัฒนาถ้าเทียบกับ อปท.อ่ืน อบต.สร้างถ่อน้อย ยังถือว่าเยอะ              
งบพัฒนาของเราอยู่ที่ 200,000 หรือ 250,000 บาท บาง อปท.ก็แค่ 
100,000 บาท รายจ่ายบางอย่างรัฐบาลก็จัดสรรมาให้ โดยเฉพาะเงินเดือน
ข้าราชการก็เพ่ิมขึ้นทุกปีใส่วนที่สามารถตั้งได้ก็ไม่เกินร้อยละ 10 ส่วนอ่ืนๆ ก็
อยู่ที่เราบริหารจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีของเราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ก็ยังไม่สามารถจัดเก็บได้เต็มที่ และจะต้องยอมรับว่ายังไม่สามารถเก็บได้เต็มที่
เนื่องจากประชาชนอยู่ในช่วงโรคระบาดโควิด และข้อยกเว้นของรัฐบาลที่ให้
ลดหย่อน การก าหนดแนวทางการจัดเก็บกลับไปมาก็ถือว่าท าให้ยุ่งยากต่อ
ระบบบัญชี  อีกงานหนึ่งคืองานกู้ชีพกู้ภัย อุบัติเหตุฉุกเฉิน ในส่วนรับผิดชอบ
ของกองสาธารณสุข ซึ่งมีรายได้ ประมาณเดือนละ 7,000 บาท  แต่ก็มี
รายจ่ายการเข้าเวร 2 กะๆ ละ 3 คนๆ ละ 300 บาทประมาณ 1,800 ต่อคน
ต่อวัน ซึ่งได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือหากนักวิชาการ
สาธารณสุขมีรายเอียดเพ่ิมเติมก็สามารถน าเรียนต่อที่ประชุมได้ หรือส่วนอ่ืนๆ 
สามารถน าเรียนต่อที่ประขุมได้เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาในการท างานและ                 
บูรณาการงานต่างๆ ร่วมกัน และขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการน าเรียนต่อไป 

นายยอดเพชร  พรมหล่อ  
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  -เรียนประธานแปรญัตติและกรรมการทุกท่าน ในส่วนของงานกองช่าง 

มีเรื่องจะน าเรียนคณะกรรมการเรื่องประปาหมู่บ้านที่ได้โอนเข้ามาอยู่ในความ
ดูแลของ อบต.สร้างถ่อน้อย และมีแนวโน้มว่าจะมีการถ่ายโอนเข้ามาเพ่ิมขึ้นใน
ปีถัดไป และตลอดเวลาการปฏิบัติหน้าที่ก็ได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการน้ าประปาอยู่เป็นประจ า และกองช่างก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที  และอีกหนึ่ง
เรื่องคือ เรื่องระบบประปาป๊อกแทงค์  เป็นบัญชี “นวัตกรรมระบบผลิต
น้ าประปาหมู่บ้าน” ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระบบประปาป๊อกแทงค์  เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้ระบบให้
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น้ าประปามีความสะอาดมากขึ้น อยากแนะน าและชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านน า
โครงการนี้เข้าไว้ในแผน เพราะว่าเป็นระบบที่ดีน่าจะน ามาใช้กับระบบประปา
หมู่บ้านได้ดี งบประมาณก็ประมาณ 5 ล้านบาท มีโครงการน าร่อง 2 โครงการ 
ของบ้านโนนแคน หมู่ที่ 7 และบ้านนาคู หมู่ที่ 9  กองช่างได้น าเอกสารเสนอ
ทางอ าเภอหัวตะพาน เข้าขอรับการสนับสนุน โครงการระบบประปาป๊อกแทงค์  
ส่วนหมู่อื่นๆ แนะน าให้บรรจุโครงการเข้าแผนเพื่อที่จะได้ขอโครงการ 

 
นายสามารถ สมานพงษ์ 
(ประธานกรรมการ)   -ขอบคุณผู้อ านวยการกองช่าง ส าหรับข้อมูลที่ได้น าเรียน   

และ สอบถามเพ่ิมเติม โครงการระบบประปาป๊อกแทงค์  ของบ้านโนนแคน 
หมู่ที่ 7 และบ้านนาคู หมู่ที่ 9 นั้น เป็นงบประมาณปีไหน 

นายยอดเพชร  พรมหล่อ  
(ผู้อ านวยการกองช่าง)   -โครงการระบบประปาป๊อกแทงค์  ของบ้านโนนแคน 

หมู่ที่ 7 และบ้านนาคู หมู่ที่ 9 นั้นเป็นงบประมาณ ปี 2567 
นายสามารถ สมานพงษ์ 
(ประธานกรรมการ)  -มีกรรมการท่านใด สงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่เกี่ยวกับร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ก็ขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ครับ 
  -ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามอีก ประธานกรรมการฯ จึงไดขอมติที่ประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติร่ างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี               
พ.ศ. 2566 

มติที่ประชุม  -มีความเห็นว่าให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี             
พ.ศ. 2566 เดิม ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยและคณะ
ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยในข้ันรับหลักการ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายสามารถ สมานพง์ 
(ประธานกรรมการ) -เข้าสู่ระเบียบวาระอ่ืนๆ ในฐานะที่กรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็น

ค รั้ ง แ ร ก  ก็ ข ออย า กท ร า บถึ ง ปั ญห า  อุ ป ส ร รค ใน กา รด า เ นิ น ง า น                       
ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงขอให้ส่วน
ราชการและเจ้าหน้าที่ได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ ให้คณะกรรมการทราบด้วย 

นายภานุวัฒน์  โสค าภา 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา)   -เรียนประธานแปรญัตติและกรรมการทุกท่าน  เรื่องของงบประมาณ

ขอไม่พูดถึง ขอน าเรียนเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง มีปัญหาเรื่องของจ านวน



- 13 - 
 

เด็กและความแตกต่างของขนาดศูนย์และจ านวนของครูผู้ดูแลเด็ก มีผลกับการ
พิจารณาของงบประมาณต่างๆอย่างเช่น ในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ยกตัวอย่าง ศูนย์บ้านค าข่าซึ่งอาศัยอาคารโรงเรียนบ้านค าข่าในการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งจะพบปัญหาเรื่องช่วงเวลานอนของเด็กปฐมวัยจะตรงกับ
ช่วงเวลาพักเที่ยง การส่งเสียงดังของเด็กประถมของโรงเรียนบ้านค าข่าท าให้
รบกวนเด็กเล็กท่ีก าลังนอน  และศูนย์บ้านนาคู มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมแต่มี
ปัญหาเรื่องจ านวนเด็กที่มีจ านวนน้อยมาก จากการประชุมผู้ปกครองและ
คณะกรรมการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เคยเสนอและสอบถามเบื้องต้น 
เรื่องการยุบรวมศูนย์ เพ่ือให้สอดคล้องกับการของบประมาณในการปรับปรุง
ก่อสร้างถ่อศูนย์ จะไม่ติดขัดในเรื่องของจ านวนเด็ก  และจะได้ผ่านหลักเกณฑ์ใน
การรับสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
พิจารณาจากจ านวนเด็ก แต่คณะกรรมการบริหารศูนย์และผู้ปกครองส่วนใหญ่มี
มติไม่เห็นชอบให้ยุบรวม  ต้องรอโอกาสให้กรมมีหนังสือสั่งการให้กรมยุบรวม
ศูนย์ เรื่องต่อไปคือเรื่องโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงนี้มีการระบาด
ในช่วงนี้เนื่องจากเด็กไม่ค่อยได้ปิดเทอมและอยู่ในช่วงฤดูฝน 

นางวิไลวรรณ  ลุนพรม 
(นักวิชาการศึกษาช านาญการ)   -เรียนประธานแปรญัตติและกรรมการทุกท่าน  ขออนุญาตเสริมการ

การจัดการศึกษา เราจะเน้นความปลอดภัยมาเป็นล าดับแรก ช่วงการระบาด
ของโรคระบาดของโควิดและโรคมือเท้าปาก นั้น กองการศึกษาได้มีนโยบายให้
หยุดการเรียนการสอน และประสานกองสาธารณสุขเพ่ือฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อทันที
และให้ครูท าความสะอาดฆ่าเชื้อของเล่นต่างๆ และจุดแรกคือได้เชิญผู้ปกครอง
มาประชุมเพ่ือเน้นย้ าหารือการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือให้เด็กได้รับการศึกษา
และดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นหัวใจหลักในการจัดการศึกษาภายใต้การก ากับ
ดูแลตามนโยบายผู้บริหาร และพบปัญหาการการดูแลเด็กในวันที่ครูลา ในศูนย์
ใหญ่จะขออนุญาตให้ครูอีกศูนย์แห่งนั้นมาช่วยสอนก็ไม่สามารถท าได้   และขอ
สนับสนุนตามค าเสนอของผู้อ านวยการกองการศึกษาเรื่องการยุบรวมศูนย์เพ่ือ
ส่งเสริมให้สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่างๆได้ เรื่องงบประมาณ
ซ่อมแซมศูนย์ นั้นได้รับงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของทุกปี 
คือ ศูนย์ละ 20,000 บาท ยังถือว่าน้อย  ส่วนการด าเนินงานตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย กองการศึกษาได้ด าเนินการทุกโครงการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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นายสามารถ สมานพงษ์ 
(ประธานกรรมการ)   -ขอบคุณทางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรื่องของการศึกษาศูนย์เด็กกับโรงเรียนประถมขนาดเล็กคงพบปัญหาเหมือนกัน 
ในเรื่องของการยุบรวมตามนโยบายทางหน่วยเหนือ คงติดปัญหาเงื่อนไขของ
ชุมชนไม่ยอม  ในเรื่องของการจัดสรรครูผู้ดูแลเด็กแต่ละแห่งมีหลักเกณฑ์การ
จัดสรรอย่างไรบ้าง 

 นายภานุวัฒน์  โสค าภา 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา)   -มีหลั ก เกณฑ์การจัดสรรคือ ครู  1 คนต่อ เด็ ก  10 คน หรื อ             

อย่างน้อย ศูนย์ละ 2 คน เผื่อเวลาครูท าธุระส่วนตัวจะได้มีคนช่วยดูแลเด็ก 
นางสาวชุติกาญจน์  สายจันดา 
(นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ) -เรียนประธานแปรญัตติและกรรมการทุกท่าน งานกองคลัง มีงานที่

รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี  งานจัดเก็บรายได้ งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ภาษีป้าย และรายได้ต่างๆขององค์การ  งานด้านพัสดุงานเกี่ยวข้องกับงาน
จัดซื้อจัดจ้าง ส่วนปัญหาของกองคลังได้พบคือขาดบุคคลการท าให้งานล่าช้าไม่
เกิดประสิทธิภาพอย่างเท่าท่ีควร  ด้านงานจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีสิ่งปลูก
สร้างค่อนข้างจะเจอปัญหาหนักพอสมควรเพราะยังขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความสามารถโดยตรงมีแต่เพียงผู้ช่วยจ้างเหมาซึ่งเป็นปัญหาหลัก 

นายสามารถ สมานพงษ์ 
(ประธานกรรมการ)   -ขอบคุณทางกองคลัง  งานด้านการเงินการคลังนั้นถือว่าส าคัญยิ่งของ

องค์กร ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่นั้นถือว่าส าคัญเพราะเป็นเส้น
เลือดใหญ่ขององค์กรหากการเงินการไปต่อไม่ได้คงจะล าบาก  ทางคณะผู้บริหาร
คงได้รับฟังแล้วในที่นี้ ฝากถึงท่านรองนายก อบต.สร้างถ่อน้อย ให้พิจารณาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานต่อไปแต่ก็ดีหน่อย
ข้อมูลสถานะการเงินทางการคลังแล้วก็สบายใจในเรื่องเงินทุนส ารองจ่าย                
ด้านเงินสะสม  ยังมีพอสมควร   เรื่องการขาดบุคลากรท่านรองนายก อบต.
สร้างถ่อน้อย คงได้ยินแล้ว ในเรื่องของการปฏิบัติงานนั้น คนการเงินการบัญชีก็
ควรท าการเงินการบัญชีโดยเฉพาะ งานจัดเก็บรายได้ก็ควรเป็นคนที่มีความรู้
ความเข้าใจในงานจัดเก็บรายได้โดยตรง  ควรจัดสรรบุคลากรให้ครบตาม
ต าแหน่งตามภาระหน้าที่ และยังเป็นดัชนีตัวชี้วัดขององค์กรด้วย ในเรื่องของ
การปฏิบัติว่าเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มากน้อยเพียงใด 
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นางจริยา  พรมหล่อ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ) -เรียนประธานแปรญัตติและกรรมการทุกท่าน ขออธิบายเรื่องที่มา

ก่อนที่จะมาเป็นงบประมาณได้ มาจากรายรับของแต่ละปี ได้รับการจัดสรรมา
เท่าไหร่ เป็นที่มาของการตั้งงบประมาณว่าท าไมปีนั้นตั้งน้อย ปีนี้ตั้งเพ่ิมมากขึ้น 
เพราะขึ้นอยู่กับการจัดสรรงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนมาในแต่ละปีว่าได้มาก
น้อยเพียงใด และความถ่ีของการได้รับการจัดสรรของรัฐบาล หากการจัดสรรงบ
ประมามาช้าเงินไม่เข้าในช่วงไตรมาสแรก ไตรมาสสอง และสามได้ หรือได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในเดือนกันยายน ท าให้เราไม่สามารถด าเนินการใดใดได้
เลย ต้องให้ตกเป็นเงินสะสมต่อไป  การจัดท าแผนบางครั้งเป็นแค่การได้จัดท าไว้
เท่านั้น ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดเนื่องจากเงินไม่เข้าตามประมาณการ
รายรับ หรือสามารถด าเนินการได้แค่ความจ าเป็นเร่งด่วนของประชาชนเป็น
อันดับแรก  ปี 2565 ตราข้อบัญญัติ 66 ล้าน แต่ในปี 2566 ตราข้อบัญญัติ
แค่ 55 ล้าน  ซึ่งมาจากปัจจัยหลักคือ ณ วันนี้ งบประมาณที่ได้รับงบประมาณ
จัดสรรจากรัฐบาลยังไม่ตรงตามเป้าหมายซึ่งยังขาดอยู่ประมาณ 12 ล้าน จึง
เป็นที่มาของการตราข้อบัญญัติ ปี 2566 ถอยหลัง  ซึ่งในการตั้งงบประมาณนั้น
ต้องยึดถือหนังสือสั่งการ ระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และยังมีส านักตรวจ
เงินแผ่นดินที่เข้าตรวจสอบในทุกปี  ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน ในการจัดท าแผนให้มีแผนในหมู่บ้านเพ่ือจัดเข้าแผน  และอยากฝาก
เรื่องบ่อก าจัดสิ่งปฏิกูลเป็นเรื่องส าคัญ ถ้าวันไหนรถก าจัดสิ่งปฏิกูลไม่เข้าบ้าน
ท่านเนื่องจากรถไม่มีที่เท การก่อสร้างที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลมีความจ าเป็นทุกหมู่บ้าน
หากไม่สนับสนุนการก่อสร้างแล้วจะให้รถไปท้ิงที่ไหน 

นายสามารถ สมานพงษ์ 
(ประธานกรรมการ)   -ขอบคุณทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ที่ชี้แจงให้

ทราบถึงท่ีมาของงบประมาณและสะท้อนปัญหาให้ได้รับฟังเป็นทิศทางที่ดีที่ได้มี
โอกาสในการเล่าสู่กันฟัง และท าให้เข้าใจในการเพ่ิมขึ้นของงบประมาณรายจ่าย 
ด้านบ่อก าจัดสิ่งปฏิกูลมีแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายได้บ้าง ในเรื่องการจัดท า
ส้วมใหม่ให้ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ถังแซก สามารถลดอัตราการเต็มของส้วมได้
อย่างดี น่าจะส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ 

นายเชวงศักดิ์  พุทโธ  
(นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ)  -เรียนประธานแปรญัตติและกรรมการทุกท่าน  ขอเรียนให้

ทราบถึงงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ว่ามีงานในหน้าที่ความ



- 16 - 
 

รับผิดชอบคืองานบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุม
โรค และงานศูนย์ EMS บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และได้น าเรียนเรื่องปัญหาการ
ขาด บุคลากรในการปฏิบัติงาน ส่วนรายละเอียดงานศูนย์ EMS บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน มีการจัดให้พนักงานเข้าท างาน 24 ชั่วโมง วันละ 2 กะๆ ละ 
200 บาทต่อคน แต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานประมาณ
เดือนละ 36,000-37,000 บาทต่อเดือน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก สปช. เป็นงบจ่ายค่าเคส ๆ ละ 350 บาท และเสนอให้เพ่ิมค่าตอบแทน
ให้กับพนักงานที่ประจ าศูนย์ EMS บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นกะ ละ 300 
บาท  ในแต่ละเดือนมีการประชุมประจ าเดือนทุกเดือน พนักงานกู้ชีพก็ได้เสนอ
ว่าอยากได้ขวัญก าลังใจว่าอยากให้ขึ้นค่าตอบแทน ตอนนี้ก าลังศึกษาระเบียบ
หนังสือสั่งการเพ่ือที่จะหาแนวทางในการขึ้นค่าตอบแทนให้พนักงานประจ าศูนย์ 
EMS บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าสามารถเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด  ภารกิจ
สุดท้ายคือ เรื่องบ่อก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยปกติ อบต.สร้างถ่อน้อยได้เช่าพ้ืนที่
เอกชน เดือนละ 2,000 บาท เพ่ือเป็นลดภาระการเช่าที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล อบต.
สร้างถ่อน้อย ได้ด าเนินโครงการก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยขณะนี้มีการก่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจ านวน 1 บ่อ  ส าหรับการออกพ้ืนที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จะลง
พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านตามแผนที่วางไว้ ในวันนี้ เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ให้บริ การบ้าน                         
สร้างถ่อนอก หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 11 พรุ่งนี้จะลงพ้ืนที่บ้านสร้างถ่อในต่อไป 

นายสามารถ สมานพงษ์ 
(ประธานกรรมการ)   -ขอบคุณท่านนักวิชาการสาธารณสุข พ่ึงทราบเรื่องค่าตอบแทน 

พนักงานประจ าศูนย์  EMS อยากฝากถึ งคณะผู้บริหารให้ พิจารณาขึ้น
ค่าตอบแทนพนักงานประจ าศูนย์ EMS ต่อไป  สุดท้ายขอทราบถึงงานส านัก
ปลัด การขอหนังสือรับรองเงินเดือนมีขั้นตอนอย่างไร เชิญหัวหน้าส านักปลัด 
ชี้แจงต่อไป 

นางสาวฐิติพร  อุดมลาภ 
(นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ)   -เรียนประธานแปรญัตติและกรรมการทุกท่าน  ส าหรับงานบุคลากร

การขาดแคลนบุคคลกรนั้น ได้ด าเนินการประกาศรับโอน สรรหา แต่ยังไม่มีผู้มา
ด ารงต าแหน่ง เนื่องจากต าแหน่งสายงานคลังเป็นต าแหน่ง ที่ ขาดแคลนทั่ ว
ประเทศ ส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ประสบปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรนั้น ทาง อบต.นั้นติดภาระค่าใช้จ่ายตามระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
2542 ก าหนดว่าไม่ให้เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณ ซึ่งภาระค่าใช้จ่าย
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ขณะนี้ อยู่ที่ 30 ถ้าเงินเดือนขึ้นทุกปีก็อาจจะเกินจึงได้ควบคุมไว้ไม่ให้เกินร้อย
ละ 35 ของทุกปี จึงเป็นที่มาของการรักษาราชการแทน เนื่องจากการยังไม่
สามารถโอนย้ายได้อย่างอิสระซึ่งเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น   

นายสามารถ สมานพงษ์ 
(ประธานกรรมการ)   -ขอบคุณทางส านักปลัด  ขอเชิญนักพัฒนาชุมชนมีอะไรที่

จะแจ้งในที่ประชุมหรือไม ่
นายสมชาย  ต้นเชื้อ 
(นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ)   -เรียนประธานแปรญัตติและกรรมการทุกท่าน  ได้ชี้แจงถึงรายละเอียด

การดูแลเรื่องสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่
งานพัฒนาชุมชน ในเรื่องของการยื่นลงทะเบียนให้ตกลงผู้ได้รับสิทธิ์ให้เรียบร้อย
ถ้ามีการแจ้งภายหลังจะใช้ระยะเวลาในการด าเนินการประมาน 2-3 เดือน  โดย
งบประมาณจะได้รับการอุดหนุนจากส่วนกลาง ส าหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทาง
กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้โอนเงินโดยตรงเพ่ือเข้าบัญชีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ ที่แจ้งความประสงค์ไว้กับ อบต.สร้างถ่อน้อย หากมีปัญหาไม่แน่ใจว่าเงิน
เข้าหรือหรือไม่ สามารถติดต่อสอบถามที่งานพัฒนาชุมชนได้  ขอบคุณท่าน
สมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับงานพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดีเสมอมา 

นายณัฐวุฒิ  สายสะอาด 
(รองนายก อบต.สร้างถ่อน้อย)   -ขอเพ่ิมเติมในส่วนที่พนักงานส่วนต าบลได้เสนอต่อคณะกรรมการแปร

ญัตติ ในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรนั้น ทางคณะผู้บริหารรับทราบถึงปัญหา
ไม่ได้นิ่งนอนใจและพยายามแก้ไขปัญญาเพ่ือรับคนเข้ามาด ารงต าแหน่ง                 
แต่ส าหรับการพิจารณารับพนักงานนั้นมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกจึงขอให้
ผู้ บริหาร พิจารณาก่อน เรื่ องค่ าตอบแทนพนักงานประจ าศูนย์  EMS                              
มีกฎระเบียบข้อบังคับในการด าเนินการต่างๆ เราจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษา
กฎระเบียบข้อบังคับก่อนว่าการขึ้นค่าตอบแทนนั้นท าได้เลยหรือไม่หรือต้องมี
เงื่อนไขหลักเกณฑ์อะไรบ้าง เพ่ือให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องเรียบร้อย  

นายสามารถ สมานพงษ์ 
(ประธานกรรมการฯ)  -กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองนายก เลขานุการ

นายก ปลัด หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายก อบต.
สร้างถ่อน้อย ที่ได้มาชี้แจงให้ทราบในวันนี้ และจะได้ส่งส าเนาการประชุมการ
แปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 ต่อประธานสภา
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องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ให้รับทราบผลการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติ และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ
น้อยจะได้ส่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เพ่ือจะได้น าไปพิจารณาต่อไปในการ
ประชุมวาระที่ 2 ที่จะมีการประชุม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ขอขอบคุณ 

ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
    -นายธนดล อินทะรังษี กรรมการและเลขานุการ จดรายงานการประชุม 
    -นายสามารถ สมานพงษ์ ประธานกรรมการ ตรวจรายงานการประชุม 

 
นายวัลลภ  คุณสัตย ์
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -ขณะนี้อยู่ในวาระที่ 4 เรื่อง เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2566 ขั้นอภิปราย หลังจากที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้
ซักถามทุกแผนงานที่ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2566 แล้ว 
จึงได้มีความเห็นว่าควรให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2566 เดิม ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย
และคณะผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเสนอ                
ในขั้นรับหลักการ จึงได้ขอมติในขั้นแปรญัตติมีสมาชิกท่านใดจะซักถาม 
สอบถามเพ่ิม หรือไม่ ถ้าหากไม่มีก็ขอมติที่ประชุมเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

มติที่ประชุม    -เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ขั้นอภิปราย ด้วยคะแนนเสียง 12 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

4.2 สภา อบต.สร้างถ่อน้อย พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ขั้นลงมติ 

 
นายวัลลภ  คุณสัตย์  
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้รับหลักการและ           

ได้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แปรญัตติและสรุปว่ายืนยันร่างเดิม จึงขอถาม
ว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยท่านใดสงสัยจะซักถาม
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามอีก ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยจึงขอมติ ในขั้นลงมติว่า สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แห่งนี้เห็นชอบสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือไม่ 



- 19 - 
 

นายธนิต เสียงใส 
(เลขานุการสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยทุกท่าน กระผมขอเรียนเพ่ิมเติมจากท่าน
ประธานสภาเกี่ยวกับการลงมติรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2566 ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้ยืนยันร่างเดิมตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเสนอ คือตราไว้ที่ 55,000,000 บาท  
 -ปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนออีก ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย จึงได้
ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียง 12 เสียง เป็นเอกฉันท์ 
 

4.3 ขออนุ มัติ เปลี่ ยนแปลงโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  ห มู่ที่  8 สาย                       
คลองชลประทาน งบประมาณ 36,000 บาท เป็น โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สาย
ถนนลาดยาง อบจ.ไปนาพ่อเข็มเพชร ผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่ง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด  

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)    -ต่อไปก็เป็นวาระท่ี 4.3 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ า หมู่ที่ 8 สายคลองชลประทาน งบประมาณ 36,000 บาท เป็น โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 8 สายถนนลาดยาง อบจ.ไปนาพ่อเข็มเพชร ผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่ง ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด  ขอเชิญ
ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงครับ 

นายยอดเพชร พรมหล่อ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหารและสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2565 โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 8 สายคลองชลประทาน 
งบประมาณ 36,000.-บาท เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มาประมาณการราคาค่าขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าดังกล่าวแล้ว ไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าไปได้เพราะว่าอยู่ห่างจากหม้อแปลง
ไฟฟ้าแรงต่ ามาก ซึ่งต้องไม่เกิน 800 เมตร จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการใหม่ ซึ่ง
บ้านหนองไหล หมู่ที่ 8 ก็ได้ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
ถนนลาดยาง ไปนาพ่อเข็มเพชร   
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นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -ในการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว สมาชิกสภาองค์การบริหาร             

ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยก็คงไม่ติดใจสงสัยอะไร แต่ก็ฝากไปถึงสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 8 และ กองช่าง ด้วยว่าในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้มีการ
สอบถามหรือการประชาคมหมู่บ้านหรือเปล่า  

นายธนดล อินทะรังษ ี
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลง
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ทางการไฟฟ้าได้ออกมาส ารวจแล้วว่าไม่สามารถ
ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าไปได้ เพราะว่าห่างจากหม้อแปลงไฟฟ้า จึงได้น าเข้าที่ประชุม
หมู่บ้าน ซึ่งกองช่างก็ได้ออกไปส ารวจ น าเข้าแผนพัฒนาจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เป็นโครงการก่อสร้างถนนลูกรังไปทางนาพ่อเข็มเพชร 
งบประมาณเท่าเดิมคือ 36,000 บาท และได้บรรจุเข้าแผนพัฒนาแล้ว 

นายธนิต เสียงใส 
(เลขานุการสภา อบต.)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

สร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู้บริหาร ตามท่ีได้มีการขอโอนงบประมาณไป
ตั้งรายการใหม่ ซึ่งคณะผู้บริหารได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน และ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผนก็ได้น าเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในการขอโอนไปตั้งรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็น
อ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 และ 3) พ.ศ.2543 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น จึงขอให้สภาได้พิจารณา 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ก็ฝากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยทุกท่านว่า การที่เรา 

จะมีการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงหรือโอนไปตั้งรายการใหม่ ขอให้น าเข้าที่ประชุมหมู่บ้าน 
เพ่ือประชาชนจะได้รับรู้ด้วย เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาภายหลัง และน ารายงานการ
ประชุมมาด้วย และน าเข้าแผนพัฒนา ก็ขอฝากทุกท่านไว้ด้วย 

นายสมร มูลเพ็ญ 
(รองประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เลขานุการสภา และคณะผู้บริหาร ขอเรียนเพ่ิมเติมในรายละเอียด
วาระที่ 4.3 เรื่อง ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 8 
สายคลองชลประทาน งบประมาณ 36,000 บาท ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการ
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ก่อสร้างถนนลูกรัง ในคราวการประชุมครั้งต่อไปอยากให้มีรายละเอียดของการ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ ในส่วนของสภา จะได้ดูรายละเอียดโครงการเดิม                  
ไปตั้งโครงการใหม่ เพ่ือจะได้ประกอบการพิจารณาของสภา ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ  คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -การเปลี่ยนแปลงโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 8 เป็น  

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง งบประมาณ 36,000 บาท มีท่านใดติดใจสงสัยหรือไม่  
ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 8 เป็น  
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง งบประมาณ 36,000 บาท  
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 12 เสียง 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -ก่อนจะเข้าวาระอ่ืนๆ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยมี

เรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกับ
การก่อสร้างร่องระบายน้ า หมู่ที่ 13 ขอเชิญครับ 

นายธนิต เสียงใส 
(ปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

สร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู้บริหาร ตามที่สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 3 ได้ซักถามเกี่ยวกับปัญหาร่องระบายน้ า
หมู่ที่ 13 เมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว ในวันนั้นผมก็ได้รับมอบหมายจากท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ผู้อ านวยการกองช่าง และนายช่าง
โยธา ได้ออกไปตรวจสอบพร้อมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้าง
ถ่อน้อย หมู่ 3 และ หมู่13 เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการแก้ไขปัญหาให้น้ า
อยู่ที่หมู่ 13 ไม่ให้ไหลมาที่ หมู่ 3 ก็ขอเชิญผู้อ านวยกองช่างชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  
เราได้มีการแจ้งให้ผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไขปัญหาไม่ให้น้ าจากหมู่ 13 ไหลมา 
หมู่ 3  ขอเชิญครับ 

นายยอดเพชร พรมหล่อ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

สร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เลขานุการสภา และคณะผู้บริหาร โครงการ
ก่อสร้างร่องระบายน้ าของหมู่ 13 ก็ได้ด าเนินการตามที่ท่านปลัดได้แจ้งไปแล้ว 
คือให้ผู้รับจ้างแก้ไขไม่ให้น้ าไหลมาที่หมู่ 3 ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ    
แต่ปริมาณงานความกว้างความยาวเท่าเดิมโดยให้ร่องน้ าอยู่ในเขตของพ้ืนที่หมู่
ที่ 13 มันก็จะมาเชื่อมต่อกับร่องน้ าของหมู่ที่ 13 ก็ไม่ได้ข้ามไปของหมู่ที่ 3 
ขณะนี้ผู้รับจ้างก็ได้ด าเนินการไปแล้วประมาณ 60%  

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -ตามที่ได้มีการซักถามเกี่ยวกับการด าเนินโครงการก่อสร้างร่องระบาย

น้ า หมู่ที่ 13 ที่มีการร้องเรียนว่าจะเอาน้ าหมู่ที่ 13 ไปที่หมู่ที่ 3 ก็เลยมีปัญหา
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กันนิดหน่อย ทางช่างก็ได้ออกไปตรวจสอบและได้แก้ไขแบบแปลนให้กลับเอา
มาไว้หมู่ที่ 13 เหมือนเดิมก็ตกลงกันได้เรียบร้อย ต่อไปต้องดูให้ดีว่าร่องระบาย
น้ าของตนเองจะไปทางไหนก็ต้องดูว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นอีกหรือไม่ ก็ขอให้
ตรวจสอบดีๆ ก่อนด าเนินการก่อสร้าง ขอพักรับประทานอาหารกลางวันก่อน                          
ที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว 
ก็ขอให้เข้าร่วมประชุมในเวลา 13.00 น.  

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายวัลลภ คุณสัตย ์
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ ก็จะมีเรื่องที่ท่านบุญมา มาลาอุตม์ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 10 ได้สอบถามเอาไว้
เมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้วเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสูบสิ่งปฏิกูล เชิญท่านปลัด 

นายธนิต เสียงใส 
(ปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู้บริหาร สืบเนื่องจากสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 10 ได้สอบถามเกี่ยวกับ
ปัญหาค่าสูบสิ่งปฏิกูล ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้มีข้อบัญญัติ 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563 ซึ่งในข้อบัญญัตินี้ได้ก าหนด
ไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว ถ้าเราปฏิบัติไปตามระเบียบก็จะไม่มีปัญหา ซึ่งวันนี้ก็ได้
เชิญผู้รับจ้างสูบสิ่งปฏิกูลเข้ามาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ และก็มีเอกสารให้ที่
ประชุมเพ่ือเป็นที่ปรึกษาให้แก่ชาวบ้านกรณเีกิดปัญหาขึ้น ซึ่งผู้รับจ้างก็อยากจะ
ขึ้นราคาเป็น 120 บาท ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณปลอกของส้วม ซึ่งเรามี
ตัวอย่างการค านวณอยู่แล้ว ท่านสมาชิกสภา สามารถตอบข้อซักถามของ
ชาวบ้านได้ด้วยการเอาตลับเมตรไปวัดที่ปลอกแล้วก็ค านวณออกมาเป็นจ านวน
เงินออกมาก็จะเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามข้อบัญญัตินี้ และทางผู้รับจ้าง
ด้วยในวันนี้ที่ได้เชิญท่านมา และท่านก็ได้ท าหนังสือขอขึ้นค่าสูบสิ่งปฏิกูลด้วย 
และท่านก็ได้ท าหนังสือไปถึงเทศบาลและ อบต.ต่างๆ ถ้าท่านขึ้นได้ อบต.ก็ขึ้น
ได้ด้วย ในเบื้องต้นก็อยากให้ท่านทราบว่า ในระเบียบนี้ได้ตราเป็นข้อบัญญัติ            
ซึ่งก็จะเหมือนกันทั่วประเทศซึ่งได้ก าหนดค่าธรรมเนียมที่เป็นมาตรฐานไว้แล้ว 
ถ้าท่านจะขึ้นมันอยู่ในเงื่อนไขท้ายข้อบัญญัติ ถ้าท่านจะเก็บ 120 ท่านต้องมี
เหตุผลว่าปลอกมันเยอะจนต้องเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมตามท้ายระเบียบนี้                
ในกรณีที่ส้ วมมันพังต้องมีการรื้อ อันนี้ท่านตกลงกันเอง ถ้าพอใจก็ท า 
ขอขอบคุณท่านผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการประชุม ในการเก็บค่าธรรมเนียม
ต้องชัดเจนตามระเบียบเพ่ือความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ในฐานะฝ่ายกฎหมาย
ขององค์การขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ และอยากให้ผู้อ านวยการกองช่างได้
ชี้แจงเพ่ิมเติม เชิญครับ 
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นายยอดเพชร  พรนมหล่อ  
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหาร             

ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ส าหรับสูตรการค านวณหา
ปริมาตรเพ่ือก าหนดค่าธรรมเนียมการสูบสิ่งปฏิกูลนั้น มีสูตรการค านวณที่
ชัดเจนคือ 𝜋𝑟2 = 3.14 x 𝑟2 เป็นสูตรการค านวณปริมาตรลูกบาศก์เมตร 
และการเก็บค่าธรรมเนียมนั้นจะก าหนดไว้ในข้อบัญญัติสิ่งปฏิกูลอย่างชัดเจน
โดยมีการระบุเป็นตัวเงินไว้แล้วอัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                

ก. ค่าเก็บและขนอุจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ เศษของลูกบาศก์เมตร
แรกและลูกบาศก์เมตรต่อๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ  

ข.เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร คือ 100 
บาทเป็นอย่างต่ า 

นายสมร  มูลเพ็ญ 
(รองประธานสภา)  -ตามที่ท่าน ผอ.กองช่างได้ชี้แจงการค านวณตามหน้า 2 เป็นหลักการ

ปัดเศษ ถูกต้อง ส่วนมากจะเป็นท่อ 80 เซนติเมตร อัตราการเก็บค่าบริการนั้น
ก็จะอยู่ที่ 100 บาท  

นายธนิต เสียงใส 
(ปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย)  -ให้ท่านสมาชิกดูรายละเอียดเ พ่ิมเติมตามเอกสาร บัญชี อัตรา

ค่าธรรมเนียม แนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เรื่อง
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 ล าดับที่ 1 ข้อ 1.1 รายการ อัตรา
ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ก.ค่าเก็บและขนอุจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้ง
หนึ่งๆ เศษของลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อๆไป ลูกบาศก์เมตรละ 
ข.เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร 

นายดาบชัย  พิทักษ์เทพสมบัติ 
(นายก อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในส่วนของการสูบสิ่งปฏิกูลตามอัตรา
การค านวณนั้น แนะน าให้ผู้ประกอบการพิมพ์เอกสารติดประกาศที่รถไว้ด้วย
เพ่ือความชัดเจนในการเก็บค่าธรรมเนียม และในส่วนของการขอขึ้นอัตราค่า  
สูบสิ่งปฏิบัติขอทราบเหตุผลจากผู้ประกอบการก่อนเพ่ือเป็นการท าความเข้าใจ
กับประชาชนด้วย  และในส่วนของสัญญาใหม่ค่อยชี้แจงการก าหนดราคาใหม่
พร้อมก าหนดเหตุผลให้ประชาชนทราบต่อไป 

นายธนิต เสียงใส 
(ปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย)  -สรุปการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมให้ยุติตามท่ีท่านนายก อบต.เสนอและ

ชี้แจงต่อที่ประชุม 
 
 
 



- 24 - 
 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)   -ให้ผู้ประกอบการเก็บค่าบริการตามอัตราตามข้อบัญญัติเก่าก่อน 

นอกจากว่ามีขนาดพิเศษค่อยเก็บตามราคาที่เหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ ฝาก
ผู้ประกอบการอดทนไว้ก่อน เข้าใจทุกฝ่ายอยากให้มีทางออกทุกฝ่ายเพ่ือให้งาน
ด าเนินงานไปได้ สรุปให้สมาชิกอธิบายให้ประชาชนทราบให้ท าความเข้าใจว่า
เริ่มต้น 100 บาท เป็นอย่างต่ าต่อครั้ง การต่อรองค่อยคุยกันหน้างาน จะมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไรค่อยด าเนินการในสัญญาใหม่ต่อไป 

นายนิวัฒน์  ทากุ 
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 4)   -เรียนประธานสภา กระผมเคยเจอผู้ประกอบการเก็บค่าบริการ 300 

บาท ซึ่งเกินความเป็นจริง แต่ก็ยอมจ่าย แต่ครั้งต่อมาก็จะถามราคาก่อนตกลง
กันก่อนถึงจะให้สูบเพ่ือจะได้ลดปัญหาการเก็บเกินราคา 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)   -มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 
 
นายสมร  มูลเพ็ญ 
(รองประธานสภา)   -ขออนุญาตปรึกษาหารือเรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อน

เกณฑ์วัดบ้านโนนแคน ให้เป็นชื่อใหม่ เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ย้ายออก
จากพ้ืนที่วัดนานแล้ว เพ่ือความสะดวกในการขอรับสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

 
นายดาบชัย  พิทักษ์เทพสมบัติ 
(นายก อบต.สร้างถ่อน้อย)  -ขอน าเรียนว่าการเปลี่ยนแปลงศูนย์นั้นรายละเอียดค่อนข้างยุ่งยาก 

ซับซ้อน รายละเอียดเยอะมาก ขอปรึกษากับท้องถิ่นอ าเภอหัวตะพาน และ
ท้องถิ่นจังหวัดถึงรายละเอียดก่อน ในส่วนของงบประมาณต่างนั้น ในส่วนที่
จ าเป็นเร่งด่วนคงเป็นศูนย์ค าข่านาคู ยังขาดเรื่องงบประมาณเนื่องจากจ านวน
เด็กยังไม่เพียงพอ ในส่วนของชื่อของศึกษารายละเอียดเชิงลึกก่อน 

นายภานุวัฒน์ โสค าภา 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา)   -เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน กระผมนายภานุวัฒน์ โสค าภา ผู้อ านวยการกองการศึกษา ขอชี้แจงเรื่อง
การเปลี่ยนชื่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกศูนย์สามารถด าเนินการได้ โดยผ่านมติ
คณะกรรมการสถานศึกษาก่อน เรียกประชุม ก าหนดชื่อที่ต้องการ สร้างโลโก้      
ให้ชัดเจน เสนอต่อสภาอนุมัติเห็นชอบ เสนอต่อจังหวัด เพ่ือเสนอต่อเข้ากรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่อนุมัติต่อไป 

นายธนิต เสียงใส 
(ปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย)   -แนะน าให้ศึกษาระเบียบและปรึกษาท้องถิ่นอ าเภอหัวตะพานและ

จังหวัดก่อนเพื่อศึกษาผลดีผลเสียก่อนด าเนินการต่อไป 
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นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -ฝากไปถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคู และบ้านค าข่า ถึงเรื่องของ

จ านวนเด็กที่มีจ านวนน้อย ซึ่งเป็นปัญหาต่อการขอรับการสนับสนุน ซึ่งตอนนี้มี
จ านวนกี่ท่านครับท่านสามารถ 

นายสามารถ สมนพงษ์ 
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 9)    -เรียนท่านประธานสภา  เด็กมีจ านวน 4 คนครับ 
 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เสนอให้ยุบศูนย์เล็กๆ ให้มารวมเป็นศูนย์ใหญ่ที่ เดียวเพ่ือที่จะได้

พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป  อยากให้ครูพัฒนาตนเองเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพจะท าให้ผู้ปกครองน าลูกหลานมาเรียนในหมู่บ้านเราเพ่ิมมากข้ึน 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ 

-ปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย จึงได้สั่ง
ปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.   
 

 (ลงชื่อ)        ธนิต เสียงใส        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายธนิต  เสียงใส) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

             (ลงชื่อ)     วัลลภ คุณสัตย์       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายวัลลภ  คุณสัตย์) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

           (ลงชื่อ)  อดิพร รักษาศรี  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายอดิพร  รักษาศรี) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 2 
 

(ลงชื่อ)  ถาวร มีสัตย์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายถาวร    มีสัตย์) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 1 
 

(ลงชื่อ) ไชยา  ลอยหา เลขานุการคณะกรรมการตรวจ 
(นายไชยา  ลอยหา)  รายงานการประชุม 

                               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 5 


